



# HR FAMILY

จดหมายข่าว กองการเจ้าหน้าที่

Division of Personnel NEWS ประจำเดือน สิงหาคม 2563



เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอพระเจ้า

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

## ขอแสดงความยินดี กับ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

**Congratulations**  
กองการเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ

**รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย**  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ  
**ระดับศาสตราจารย์**

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 275 (7/2563)  
วันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2563



วันที่ 31 สิงหาคม 2563

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา  
ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์  
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 275 (7/2563)  
วันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2563

## ขอแสดงความยินดี กับ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายวิชาการ

**Congratulations** ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 <b>นางสาว บังอร สวัสดิ์สุข</b> สาขาวิชาการบัญชี (6801) ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561	 <b>นาย อภิศักดิ์ วิทยาประการ</b> สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (1109) อนุสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบ (110901) ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562
--	---

วันที่ 26 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงาน  
มหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข  
สาขาวิชาการบัญชี (6801) ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประการ  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (1109) อนุสาขาวิชาวิศวกรรม-  
อุตสาหกรรมและระบบ (110901) ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562

### ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

### บรรณาธิการ

นายสมทบ เหล็กสิงห์

### กองบรรณาธิการ

นางสาวพรวราดา ศรีวิชัย  
นางสาวพิมพ์วิภา โค้วฮวด  
นางสาวอินทริตา ยารังษี

### จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวสุกัญญา เชียงคำ  
นางสาวกาญจนา สุดเสน่ห์  
นางอรพรรณ จินาเฟย



# ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมสวมใส่ผ้าถิ่นผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ภายใต้ Concept: "ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี" เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญา ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน



## กิจกรรม...กองการเจ้าหน้าที่

### โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย  
กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ SWOT และ Smart HRD



### การกำหนดกรอบอัตรากำลัง คณะแพทยศาสตร์

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือการกำหนดกรอบอัตรากำลัง พนักงานสายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ นายแพทย์สรวิศ บุญญงู ผู้ช่วยอธิการบดี



### ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมซุชาติ ทีพาร์แม มหาวิทยาลัยพะเยา กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้จัดการกองทุนไทยพาณิชย์มาสเตอร์พินด์ เพื่อชี้แจงสรุปผลการประกอบการในการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2563



### ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการและบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล ณ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาระบบการบริหารงานสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ



### แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมซุชาติ ทีพาร์แม มหาวิทยาลัยพะเยา กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (Knowledge Management) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล นำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

